

สรุปผลงานข่าวในรอบสัปดาห์ของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)

ระหว่างวันที่ 12 – 18 สิงหาคม 2556

พม่าตามหาสันติภาพ กลุ่ม Pray for Myanmar ลงปัตตานีศึกษาทางแก้ขัดแย้งทางชาติพันธุ์

18 สิงหาคม 2556 - กลุ่มนักกิจกรรมพุทธ มุสลิม ฮินดูในพม่า Pray for Myanmar (สวดมนต์เพื่อพม่า) จำนวน 17 คน ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาชายแดนใต้ เรียนรู้แนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ โดยเข้าฟังการบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้จากผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ พบปะกับเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ที่ ม.อ.ปัตตานี และพบปะกับกลุ่มเยาวชนและนักกิจกรรมทางสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556 ได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านทรายขาว ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวไทยพุทธและชาวมุสลิมโดยต้องการมาศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาของที่นี่ว่าเป็นอย่างไร เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งของที่นี่มีความคล้ายกันกับปัญหาความขัดแย้งในประเทศพม่า จึงต้องการศึกษาวิธีการแก้ปัญหาเพื่อนำกลับไปใช้ในการแก้ไขในพม่าด้วย

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4632>

ศอ.บต. เกาะติดช่วย 2,000 นักศึกษาไทยหนีเหตุรุนแรงในอียิปต์

18 สิงหาคม 2556 - ศอ.บต ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจประเมินสถานการณ์ เพื่อให้การช่วยเหลือดูแลนักศึกษาไทยในประเทศอียิปต์ที่มีอยู่ประมาณ 2,000 คน ซึ่งเป็นเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมด เนื่องจากสลายการชุมนุมประท้วงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปกว่า 700 คนแล้วในขณะนี้ ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศประเมินสถานการณ์รุนแรงอยู่ในระดับ 4 และสั่งอพยพทันที โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร จะอพยพคนไทยกลุ่มแรกออกจากกรุงไคโร ไปยังนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเครื่องบินเช่าเหมาลำ โดยมีผู้แจ้งขอออกจากประเทศอียิปต์จำนวน 900 คน สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์สอบถามที่กระทรวงการต่างประเทศ 02-5751047 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร (โทรจากเมืองไทย) +20 10 1940 1243 และหากโทรจากในอียิปต์ 0101 9401243

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4633>

ม.อ.ปัตตานีเปิดงานวิชาการปีที่ 6 เน้นมุ่งสู่อาเซียน-บทบาทดับไฟใต้

18 สิงหาคม 2556 - ม.อ.ปัตตานี จัดงาน ม.อ.วิชาการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย การบริการวิชาการ การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการบูรณาการเพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ สำหรับปีนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินภารกิจที่มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

งาน ม.อ.วิชาการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2556 มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นักศึกษาไทย ปรับตัว เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน” โดยนายมงคล สิ้นสมบูรณ์ การเสวนา “สิทธิที่ถูกละเมิดและมองข้ามในกลุ่มชาวไทยพุทธ และครูในพื้นที่ความขัดแย้งและความอ่อนไหว” การสอนศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม การสัมมนาทักษะแห่งอนาคตใหม่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัดนิทรรศการ วัฒนธรรม สิ่งประดิษฐ์ เช่น นวัตกรรมหมอนรองศีรษะกับแผลกดทับยางปูพื้นสระน้ำ นวัตกรรมเพาะเลี้ยงสาหร่ายด้วยเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4631>

คนร้ายยิงฐาน นปพ.ล่อตำรวจและซุ่มยิงซ้ำเสียชีวิต 4 นาย

16 สิงหาคม 2556 - คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงฐาน นปพ.นราธิวาสที่ ๒ บริเวณสามแยกโรยทางไป จ.นราธิวาส ในเขต ต.รือเสาะ และระหว่างเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุได้มีคนร้ายซุ่มอยู่บริเวณข้างทางได้จุดชนวนระเบิดขึ้นทำให้รถยนต์กระบะของเจ้าหน้าที่ตกลงข้างทาง จากนั้นคนร้ายที่รอซุ่มอยู่ได้ใช้อาวุธปืนยิงซ้ำ ทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต 4 นายเหตุเกิดบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ บ้านยะยะ หมู่ 2 ต.รือเสาะ หลังก่อเหตุคนร้ายได้นำอาวุธปืนเล็กยาว M-16 จำนวน 4 กระบอกและอาวุธปืนพก 2 กระบอกหลบหนีไปด้วย

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4625>

เปิดอภญาตีเหือความรุนแรงรายที่ 15 ของหมู่บ้านปลากาซิง

16 สิงหาคม 2556 - ญาตีเหือความรุนแรงรายที่ 15 แห่งหมู่บ้านปลากาซิงเผยเป็นรายที่ 3 ของครอบครัว คือนายอับดุลรอฟา ปูแทน ซึ่งเคยเป็นครูสอนวิชาสังคมศึกษาที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 10 กว่าปี จากนั้นมาเล่นการเมืองท้องถิ่น โดยสมัครเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 3 สมัย เป็นประธานชมรมโรงเรียนตาดีกา อ.ยะรัง ขณะเดียวกันยังเป็นประธานสภาวัฒนธรรม อ.ยะรัง และกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าชาวบ้านในพื้นที่รู้ว่าใครทำ แต่ชาวบ้านไม่ยอมยกหู เพราะกลัวจะไม่ปลอดภัย ขณะ ผบ.ฉก.22 เผยต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปลอกกระสุนจึงสามารถที่ระบุว่าเป็นเหตุก่อความไม่สงบหรือความขัดแย้งการเมืองท้องถิ่น

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4624>

สารจาก BIPP : เส้นทางสู่สันติภาพ ณ ชายแดนใต้

13 สิงหาคม 2556 - ฮาฟิซ ฮากิม อัลฟาฏอนี (Hafizul Hakim Fatoni) เลขาธิการสูงสุดของขบวนการแนวร่วมอิสลามเพื่อปลดปล่อยปาตานี (Barisan Islam Pembebasan Pattani: BIPP) ซึ่งเป็นกลุ่มขบวนการที่เคลื่อนไหวในพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทยกลุ่มหนึ่ง ได้เขียนบทความนำเสนอในหนังสือพิมพ์ Utusan Malaysia เรื่อง “เส้นทางสู่สันติภาพ ณ ชายแดนใต้ : Meniti jalan damai di selatan Thai” เพื่อแสดงทัศนะให้สังคมได้รับรู้ และต้องการที่จะนำเสนอเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวต่อกระบวนการสันติภาพปาตานีที่ได้รับเริ่มเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2013 ที่ได้ผ่านมา

บางส่วนของข้อเขียนกล่าวถึงตัวแทนการเจรจาสันติภาพว่าทั้งหมดเป็นตัวแทนที่มีความชอบธรรมจากการรวมกันทั้งหมดของกลุ่มหลักๆ สามด้วยกันคือ BRN PULO BIPP โดยที่มีบีอาร์เอ็นเป็นตัวหลัก และมีมาเลเซียในฐานะผู้ให้ความสะดวก และกล่าวถึงการต่อสู้ด้วยว่าฝ่ายขบวนการเองไม่ได้มีเป้าหมายกระทำต่อผู้บริสุทธิ์ที่อ่อนแอ และต่อสู้เพื่อความดีงามและเพื่อปกป้องพวกเขา กลุ่มแรกที่เป็นเป้าหมายสำหรับขบวนการก็คือ กองกำลังติดอาวุธและผู้ที่ทำงานให้กับรัฐที่ทำตัวเป็นศัตรูและกดขี่ประชาชน

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4613>

‘แหวะมะ แวกือจิก’ กับเสียงที่ไม่หวั่นไหว พื้นที่สันติภาพของ ‘Media Selatan’

13 สิงหาคม 2556 – อ่านบทสัมภาษณ์พิเศษ แหวะมะ แวกือจิก ผู้อำนวยการสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน มีเดียสลาตัน เจ้าของรายการ “โลกวันนี้” (Dunia Hari Ini) สื่อวิทยุเริ่มตั้งในชายแดนใต้ ที่ออกอากาศครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสและบางส่วนของสงขลา ในเวลา 2 ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ กับบทบาทการสร้างพื้นที่กลางเพื่อสันติภาพที่ฟาฏอนี

แหวะมะ แวกือจิก บอกว่าเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญที่สถานีวิทยุต้องนำเสนอให้ประชาชนรับรู้เรื่องสันติภาพมากขึ้น รู้ว่าอะไรคือการพูดคุยเพื่อสันติภาพ และรู้ว่าทั้ง 2 ฝ่ายมีข้อตกลงอะไรบ้าง โดยประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะเพื่อให้การพูดคุยสันติภาพมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญคือสื่อวิทยุต้องมีการถ่วงดุลกันระหว่างทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อไม่ให้ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยพยายามให้ทุกฝ่ายมาพูดคุยในรายการวิทยุ ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชน รวมทั้งผู้ที่มีความเห็นต่างจากรัฐ เพื่อการมีส่วนร่วมของทุกๆ ฝ่ายในการพูดคุย นำเสนอ และรับฟังเพื่อจะได้กระบวนการสันติภาพที่เป็นจริงมากที่สุด โดยเขาได้สัมภาษณ์มาแล้วทั้งฮัสซัน ตอยิบ และพล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4611>

ตำรวจมาเลเซียขอความร่วมมือไทย ร่วมสืบเหตุพลทหารถูกยิงที่ชายแดน

12 สิงหาคม 2556 - สำนักข่าวมาเลเซียประกะโคมข่าวพลทหารถูกยิง ขณะลาดตระเวนตรงชายแดนไทยมาเลเซีย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม บริเวณรั้วกันชายแดนไทย – มาเลเซีย ตรงตำบลบูกิตกายู ฮีตัม รัฐเกดะห์ ติดกับชายแดนไทยด้านจังหวัดสงขลา อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา ถูกยิงขณะไปลาดตระเวนโดยขับซิมอเตอร์ไซด์ไปตรวจตราความเรียบร้อยบริเวณดังกล่าว สังเกตเห็นบริเวณรั้วมีรอยชำรุดจึงเข้าไปตรวจสอบและเห็นกลุ่มคนไม่ทราบฝ่ายและจำนวนกำลัง เคลื่อนไหวในพุ่มไม้อีกฝั่ง ไม่นานตั้งตัวก็ถูกอีกฝ่ายยิงเข้าใส่จนได้รับบาดเจ็บ ด้านตำรวจสันติบาลมาเลเซียเผยอาจจะสับเปลี่ยนหน้าที่ดูแลชายแดนให้ฝ่ายทหาร หลังจากทหารมาดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ตั้งแต่ 2010 ทั้งนี้ตำรวจมาเลเซียได้เคยเสนอต่อรัฐบาล ให้ติดตั้งเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการขอกำลังผสมเพื่อตรวจสอบการขนย้ายของเถื่อนที่ลักลอบตามชายแดนให้หมดไป

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4610>

สรุปข่าวประจำสัปดาห์นักข่าวพลเมืองThaiPBS

สรุปข่าวประจำสัปดาห์ 18 สิงหาคม 2556

เยาวชนและเครือข่ายภาคประชาชนภาคใต้ตอนบน ร่วมเรียนรู้การสื่อสารเพื่อบอกเล่าเรื่องราวในระดับชุมชน เตรียมความพร้อมก่อนเกิดที่วีระบบดิจิทัล เพิ่มทักษะการผลิตข่าวความยาว 3 นาที ลงสามพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช บ้านท่าไร่ เคียงคีรี และกำแพงเขา ศึกษาวิถีชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ฝึกปฏิบัติการนักข่าวพลเมืองชุมชน เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พวกเขาจะเริ่มทดสอบการทำข่าวและถ่ายทอดสดครั้งแรกทาง www.tvthainetwork.com ในงานเสวนา “บทบาทสื่อชุมชนกับทีวีดิจิทัลสู่ทีวีชุมชน” ในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่จากไทยพีบีเอส ให้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนผ่านของทีวีจากอานาล็อกสู่ดิจิทัล พร้อมด้วยสถาบันการศึกษาและสื่อชุมชนภาคใต้พูดคุยถึงความคืบหน้าในระดับภาคใต้ตอนบนอีกด้วย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำนักข่าวอิศรา <http://www.isranews.org/south-news.html>

- สรุปสถิติป่วน 40 วันหยุดยิง ยอดสูญเสียชีวิต ประชาชนตายน้อยสุดใน 9 ปี (19 สิงหาคม 2556)
- ไชยมใต้เดือด-คาคบปีรับ5ข้อBRN จี้ สมช.เปิดเอกสารฉบับจริง (18 สิงหาคม 2556)
- วงถก 5 ข้อปีอาร์เอ็นยังติดใจข้อ4 ใต้ป่วนต่อยิ่งทหารพรานดับ (17 สิงหาคม 2556)
- ฝันร้ายของชาวบ้านกอคำ...กับการตายซ้ำๆ 15 ศพที่ยังไร้คำตอบ (16 สิงหาคม 2556)
- "อารีเพ็ญ" กับประเด็นคาใจเหตุบั้งจะแนะะสังเวชชีวิตรู (16 สิงหาคม 2556)

สรุปข่าวประจำสัปดาห์ สำนักข่าวประชาไท <http://www.prachatai.com/>

- พม่าตามหาสันติภาพ: เยี่ยมปัตตานีเพื่อศึกษาทางแก้ขัดแย้งทางชาติพันธุ์
<http://www.prachatai.com/journal/2013/08/48274>
- ทำศาลาจ่อเตี๊อด ชุมชนมุสลิมประกาศใช้ทุกวิถีทางเพื่อหยุดเซฟรอน
<http://www.prachatai.com/journal/2013/08/48252>
- เปิดใจญาติเหยื่อรายที่ 15 ความรุนแรงที่บ้านปลากาซิง ปัตตานี
<http://www.prachatai.com/journal/2013/08/48265>

บล็อกกริว (แนะนำข้อเขียนของเครือข่าย)

"แถลงการณ์ กรณีการสังหารหมู่ประชาชนชาวอียิปต์จากการสลายการชุมนุมโดยรัฐบาลรัฐประหาร"

บล็อก "ปาตานีเยน วอยซ์" (Patanian Voice)

<http://www.deepsouthwatch.org/node/4584>

การสลายการชุมนุมของรัฐบาลทหารอียิปต์ที่ใช้ความรุนแรงส่งผลให้ชาวอียิปต์ผู้สนับสนุนประธานาธิบดีมุฮัมหมัดมูร์ซีเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสะเทือนกับสังคมโลก โดยเฉพาะสังคมมุสลิมทั่วโลก สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย (สนมท.) ได้แถลงการณ์ประณามการสังหารหมู่ประชาชนครั้งนี้ โดยเรียกร้องให้บรรดานิสิตนักศึกษาและภาคประชาชนทั้งในประเทศและระดับนานาชาติมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประณามและเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดการยุติอาชญากรรมต่อประชาชนชาวอียิปต์ และร่วมติดตามพร้อมสนับสนุนการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนอียิปต์อย่างสันติต่อไป

"สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ.2556"

บล็อก "สุภาภรณ์" supaporn

<http://www.deepsouthwatch.org/node/4627>

ภายหลังสิ้นสุดการประกาศหยุดยิงของรัฐบาลไทยกับขบวนการต่อสู้ปัตตานีหรือปีอาร์เอ็น สถิติการเสียชีวิตและบาดเจ็บยังคงเป็นที่ต้องสนใจของผู้คน รายงานชิ้นนี้สุภาภรณ์ ได้สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ.2556 โดยแยกเป็นสามส่วนคือ จำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บซึ่งจำแนกตามศาสนาพุทธและอิสลาม อันที่สองเป็นข้อมูลสถิติจำแนกตามประเภทเหตุการณ์ซึ่งแยกเป็นประเภทเหตุการณ์และจำนวนเหตุการณ์ สุดท้ายเป็นข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามภูมิภาค

กำหนดการ กิจกรรมความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์

งาน STEPs to Peace บูรณาการความรู้สู่สันติภาพ

สถาบันสันติศึกษา ม.อ.หาดใหญ่ จัดงาน STEPs to Peace บูรณาการความรู้สู่สันติภาพ วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี Mr. Luc Stevens ผู้แทนสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยร่วมงาน

ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การส่งเสริมความเข้มแข็งและการบูรณาการความรู้ เพื่อก้าวสู่สันติภาพ” โดยศาสตราจารย์ ดร. จรัส สุวรรณมาลา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวทีเสวนาจากนักวิชาการหัวข้อ “บูรณาการความรู้ ก้าวสู่สันติภาพ: STEPs TO PEACE” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสมภพ จิตรภิรมย์ศรี ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ดร. วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล และ อาจารย์สุทธิศักดิ์ ดือระ

การสัมมนากลุ่มย่อย วาระที่ 1 : องค์กรชุมชน/ภาคประชาสังคม สื่อ และการสร้างสันติภาพจากคนใน (พื้นที่) วาระที่ 2 : เครือข่ายการศึกษาภาคประชาชน วาระที่ 3 : บทบาทของการปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ วาระที่ 4 : การจัดการภัยพิบัติด้วยเครือข่ายพลเมืองและการมีส่วนร่วมของชุมชน วาระที่

5 : เสริมสร้างการตระหนักรู้ด้านกฎหมายด้วยเครือข่ายยุติธรรมสนับสนุนข้อมูลโดย โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้(DSJ) ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)

สถาบันพระปกเกล้า เปิดอบรมสองหลักสูตร

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 13 ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2556 ถึง วันที่ 17 กันยายน 2556

โดยหลักสูตรดังกล่าวเปิดรับเฉพาะ

1. ข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
2. ข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
3. ข้าราชการระดับ 8 ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองอาวุโส และทำหน้าที่ด้านบริหาร ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
4. เจ้าหน้าที่หรือ พนักงานของหน่วยงานของรัฐ หรือ องค์กรมหาชน หรือ เป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ หรือ พนักงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือ เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหน่งระดับ 10 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
5. นายทหาร หรือ นายตำรวจที่มีชั้นยศ อัตราเงินเดือน พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือพันตำรวจเอก ขึ้นไป
6. ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรพัฒนาเอกชน หรือผู้นำชุมชน หรือ ผู้นำท้องถิ่น
7. อาจารย์มหาวิทยาลัย ระดับตั้งแต่ รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
8. ผู้ประกอบกิจการ หรือ ผู้บริหารระดับสูงของกิจการภาคเอกชน / บุคคลทั่วไปที่สนใจ
9. บุคคลซึ่งสถาบันพระปกเกล้าให้เข้ามาศึกษา เพราะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาประชาธิปไตย หรือเป็นผู้ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย หรือ สนับสนุนงานของสถาบันต่อไป

สนใจสมัครหลักสูตรนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.kpi.ac.th/kpith/index.php?option=com_content&task=view&id=2230&Itemid=274

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

เปิดรับสมัคร เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 4 สำหรับนักการเมืองระดับชาติระดับ ท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่างประเทศและสื่อมวลชน นักศึกษาสถาบัน พระปกเกล้า ซึ่งเคยผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้น สูง หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งมาก่อน และบุคคลซึ่งสถาบันพระปกเกล้าเรียนเชิญให้เข้า

ศึกษา เพราะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หรือเป็นผู้ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ หรือสนับสนุนงานของสถาบันฯ ต่อไป

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ www.kpi.ac.th แล้วส่งมาที่ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ พุทธราชา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โชนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : 02-141-9585, 02-141-9584 โทรสาร : 02-143-8176 ด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ วันอังคารที่ 13 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 ผู้สนใจสมัครสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kpi.ac.th/kpith/index.php?option=com_content&task=view&id=2229&Itemid=1

เชิญร่วมงานระดมทุนเพื่อ อินเซาท์ มีเดีย

เครือข่ายบัณฑิต จังหวัดชายแดนใต้ หรือ INSOUTH ได้จัดงานขายยาสมทบทุนอินเซาท์ หลังจากที่สำนักงานถูกโจรกรรมกวาดทรัพย์สินที่เป็นเครื่องมือทำงานด้านสื่อ รวมทั้งสิ้น 200,000 บาท เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา

ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นเพื่อระดมทุน จากเครือข่ายที่สนใจจะเข้าร่วม โดยจัดในวันที่ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ รีสอร์ทชุมชนทะเลสะมิแล ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

ประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์วิถีรอมฎอนชาวปัตตานี และ เที้ยวฮารีรายอที่บ้านฉัน”

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี ร่วมกับกลุ่ม Photo Peace of South (PPS) เชิญชวนผู้ที่รักการถ่ายภาพและช่างภาพเข้าร่วมส่งผลงานประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “เสน่ห์วิถีรอมฎอนชาวปัตตานี และ เที้ยวฮารีรายอที่บ้านฉัน” ซึ่งเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2556 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ <http://www.deepsouthwatch.org/event/2013/08/12/day>

ศิลปะกับสันติภาพ : ร่วมสร้างสรรค์ศิลป์เพื่อส่งเสริมสันติภาพ และวางแนวทางการขับเคลื่อนสันติภาพ

เชิญชวนเพื่อนพ้อง คนทำงานศิลปะทุกประเภท (วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ ศิลปะการแสดง) ร่วมสร้างสรรค์ศิลป์ใน camping ศิลปะ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-31 สิงหาคม 2556 ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ต. ประจัน อ. ควนโดน จังหวัดสตูล โดยทุกคนที่เข้าร่วมจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะระหว่างกัน, เรียนรู้สันติวิธีในงานสร้างสรรค์, ร่วมวางแนวทางการขับเคลื่อนสันติภาพด้วยงานศิลปะ และพัฒนาเครือข่ายการทำงานต่อเนื่องร่วมกัน ฯลฯ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณพลธรรม จันทร์คำ โทร. 02-441-0813-5 ต่อ 1111 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ <http://www.deepsouthwatch.org/node/4452>



DSJ & PSU Citizen Reporter News Monitor



โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) ร่วมกับ นักข่าวพลเมือง วิทย์ ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี